

Ông Vũ Đức Huy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Kiến Xương cho biết: Để nâng cao chất lượng kỳ họp, ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐND huyện đã đánh giá những khó khăn, hạn chế trong hoạt động của đại biểu HĐND nói chung, hoạt động giám sát nói riêng, từ đó nghiên cứu, đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động. Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện và từng đại biểu được xây dựng đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Trước hết, HĐND huyện chú trọng đổi mới hình thức tổ chức và điều hành các kỳ họp, bảo đảm dân chủ, linh hoạt theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo tại hội trường, tăng thời gian thảo luận những vấn đề cử tri quan tâm, xã hội bức xúc. Đặc biệt, trong thảo luận, thay vì chia nhiều tổ thảo luận như trước kia, các kỳ họp vừa qua HĐND huyện đã chia thành 3 tổ để tiếp thu được nhiều ý kiến trọng tâm, trọng điểm, bao trùm các lĩnh vực. Kỳ họp cũng không tiến hành chất vấn mà chuyển hướng để Thường trực HĐND huyện đặt câu hỏi cho UBND huyện và các ngành phát biểu giải trình trực tiếp tại kỳ họp những nội dung cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cần làm rõ, nhất là những vấn đề xã hội quan tâm, cử tri kiến nghị, bức xúc. Vì thế mỗi kỳ họp có ít nhất từ 5 - 6 lãnh đạo phòng, ban phát biểu về các nội dung quan trọng. Điển hình như năm 2022, cử tri quan tâm nhiều đến công tác giải phóng mặt bằng, Thường trực HĐND huyện đã giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp phát biểu giải trình. Trên cơ sở đó chủ tọa kỳ

HĐND HUYỆN KIẾN XƯƠNG ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Kiến Xương có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.



Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với cử tri huyện Kiến Xương tại điểm xã Vũ Ninh.

họp giao các đơn vị chỉ đạo, phối hợp thực hiện, cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trước mỗi kỳ họp, HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện chủ trì làm việc với UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, các ban HĐND huyện và các ngành liên quan thống nhất dự kiến nội dung, chương trình và các vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận, quyết định tại kỳ họp. Do được chuẩn bị chu đáo nên chất lượng các tờ trình, nghị quyết ban

hành sát thực tiễn, phát huy hiệu quả trong quá trình thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 5 kỳ họp thường lệ, 1 kỳ họp chuyên đề, 9 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, ban hành 126 nghị quyết. Các nghị quyết được người dân quan tâm theo dõi, đánh giá cao, nhất là các nghị quyết liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Điển hình nhất là tại kỳ họp thứ năm vừa qua, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử

tri và sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, HĐND huyện đã ra nghị quyết bãi bỏ quyết định cho thuê đất của Chủ tịch UBND huyện đối với Công ty TNHH Xuân Chuyển.

Cùng với đó, HĐND huyện chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết đã ban hành. Chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực, nhất là những

vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Trung bình mỗi năm Thường trực và các ban HĐND huyện triển khai 6 cuộc giám sát toàn diện các nội dung đạt hiệu quả, không có sự chông chéo, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Kiến Xương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 8 hội nghị tiếp xúc cử tri tại 16 điểm. Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song các cuộc tiếp xúc cử tri được đổi mới theo hướng kết hợp tổ chức tiếp xúc cử tri có sự tham dự của cả đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, có sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề. Đặc biệt, thành phần dự tiếp xúc cử tri cũng được mở rộng, ngoài đại biểu HĐND còn có lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị, chính quyền các xã, thị trấn tham dự để trả lời trực tiếp, giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, làm tăng tính minh bạch, công khai, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, không né tránh, đồng thời hạn chế ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi lên cơ quan cấp trên. Không khí tiếp xúc cử tri dân chủ, thẳng thắn, tạo sự đồng thuận cao.

Thời gian tới, HĐND huyện Kiến Xương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND; đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; thực hiện tốt công tác giám sát; tăng cường hơn nữa sự phối hợp hoạt động giữa HĐND với các cơ quan liên quan, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

THU THỦY

Chương trình “Tiếp sức đến trường - chấp cánh ước mơ”

Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Hải phối hợp với Trường Tiểu học thị trấn Tiên Hải vừa tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường - chấp cánh ước mơ” năm học 2022 - 2023.

Tại chương trình, 25 học sinh nghèo của Trường đã được lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện, lãnh đạo UBND thị trấn, đại diện Ban giám hiệu, hội cha mẹ học sinh trao quà là một tập vở viết và 300.000 đồng. 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khối 4, khối 5 được trao tặng mỗi em một chiếc xe đạp. Tổng trị giá quà tặng 17.500.000 đồng.

Thông qua chương trình nhằm chia sẻ, động viên các em học sinh nghèo vượt qua khó khăn, có thêm niềm tin, nghị lực phấn đấu đạt kết quả tốt trong học tập.

TRẦN HIỀN
(Đài TTTT Tiên Hải)

Hoạt động trải nghiệm “Chúng em làm chiến sĩ biên phòng”

Kỷ niệm 34 năm ngày Biên phòng toàn dân, 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Trường Tiểu học và THCS Thái Đô (Thái Thụy) phối hợp với Đồn Biên phòng Trà Lý - Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ đề “Chúng em làm chiến sĩ biên phòng”. Trên 200 học sinh khối 6, 7, 8 và các giáo viên trong Trường tham gia.

Tại chương trình, giáo viên và học sinh nhà trường được xem phim về truyền thống Bộ đội Biên phòng; tham quan nơi ở, trải nghiệm giờ giấc sinh hoạt, cách sắp xếp nội vụ, vệ sinh của bộ đội; trải nghiệm buổi chào cờ, duyệt đội ngũ, các hoạt động huấn luyện điều lệnh đội ngũ, võ thuật, tăng gia sản xuất... Ngoài ra, các em học sinh còn được bổ sung kiến thức lịch sử, địa lý địa phương, rèn luyện kỹ năng sơ cứu, sơ cấp cứu, kỹ năng ứng dụng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương.

Chương trình đã để lại trải nghiệm quý báu và tình cảm tốt đẹp cho giáo viên và học sinh nhà trường; giúp các em nâng cao hiểu biết xã hội, rèn luyện tính sáng tạo, kỷ luật trong môi trường quân đội, từ đó nêu cao lòng yêu nước, nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HỢP KHÁNH
(BĐBP Thái Bình)

Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”

Công an huyện Kiến Xương phối hợp với UBND xã Hồng Thái vừa tổ chức ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) tại thôn Tả Phú, xã Hồng Thái.

Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” gồm 9 gia đình liên kế tham gia. Mỗi hộ đều phải trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay, 1 dụng cụ phá dỡ, lắp đặt 1 chuông báo cháy, 2 nút ấn báo cháy; khi nhấn nút ấn báo cháy toàn bộ chuông của 9 hộ cùng kêu.

Việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC, củng cố lực lượng PCCC tại chỗ theo phương châm “4 tại chỗ”; bảo đảm làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý, cứu chữa kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Tại lễ ra mắt, các thành viên “Tổ liên gia an toàn PCCC” được lãnh đạo Công an huyện Kiến Xương phổ biến một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ, đồng thời hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy, thực hành dập tắt đám cháy.

QUỐC CƯỜNG

THÁI THỤY Lan tỏa hoạt động nhân đạo



Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện Thái Thụy phát cháo cho bệnh nhân nghèo.

Nhân đạo, từ thiện là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Giữ vững và phát huy truyền thống ấy, Hội Chữ thập đỏ huyện Thái Thụy luôn chủ động thực hiện tốt các phong trào, hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Gần 6 năm nay, bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh đã quen với hoạt động phát cháo miễn phí vào trưa thứ năm hàng tuần do Hội Chữ thập đỏ huyện Thái Thụy, Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh và các mạnh thường quân phối hợp tổ chức. Mỗi tuần, gần 200 suất cháo với tổng trị giá 800.000 đồng được phát miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện, trong đó ưu tiên bệnh nhân cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhi. Những bát cháo tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương của nhà hảo tâm và Hội Chữ thập đỏ huyện, góp phần san sẻ một phần khó khăn, vất vả,

mang lại niềm vui với những người bệnh đang phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện. Đúng hẹn với bệnh nhân, dù nắng hay mưa, không ngày nào những tình nguyện viên vắng mặt. Nhận được bát cháo nóng, ông Nguyễn Đức Thôn, xã Thụy Liên xúc động chia sẻ: Tôi nhập viện điều trị nhiều ngày nay. Hoàn cảnh neo đơn, lại ốm đau thường xuyên nên tôi rất khó khăn trong việc nấu nướng. Được nhận cháo từ thiện, tôi rất phần khởi. Bát cháo nghĩa tình giúp những người bệnh như tôi có thêm động lực, sớm phục hồi sức khỏe.

Mô hình nấu cháo tình thương là một trong những hoạt động nhân đạo, từ thiện được Hội Chữ thập đỏ huyện Thái Thụy triển khai thực hiện nhiều năm qua. Bên cạnh đó, Hội còn thực hiện nhiều phong trào, hoạt động như: trợ cấp gạo thường xuyên, khám chữa bệnh, xây nhà chữ thập đỏ, trao tặng học bổng...

Năm 2022, hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất

độc da cam”, Hội Chữ thập đỏ huyện đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm trao 11.524 suất quà trị giá hơn 3,4 tỷ đồng cho các hộ nghèo, nhân nhân chất độc da cam, người khuyết tật. Trong cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trợ cấp gạo hàng tháng cho 64 địa chỉ, tổng trị giá hơn 115 triệu đồng; tích cực kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm trao tặng quà cho 707 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học 2022 - 2023, tổng trị giá 301 triệu đồng. Phối hợp với Quỹ phát triển giáo dục Việt Nam (EDF) trao tặng 110 suất học bổng cho 110 em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện. Duy trì mô hình nấu cháo tình thương tại Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh với tổng số tiền hơn 41 triệu đồng trong năm 2022. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 15 ngôi nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá gần 848 triệu đồng.

THU HOÀI

Thay vì mổ mở hoặc phẫu thuật nội soi bóc tách, cắt tử cung để điều trị u xơ tử cung, giờ đây người bệnh có thể lựa chọn phương pháp mới là nút mạch u xơ tử cung trên hệ thống máy chụp số hóa xóa nền DSA. Đây là phương pháp điều trị hiệu quả, ít xâm lấn, bảo toàn tử cung, thiên chức làm mẹ cho người phụ nữ.

Hiện phương pháp này đã triển khai thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh nhân N.T.N, sinh năm 1982, địa chỉ tại thành phố Thái Bình phát hiện bị u xơ tử cung từ 7 năm trước. Do không thấy có nhiều bất thường nên chị N.T.N chưa điều trị. Đến nay, chị N.T.N có nhu cầu sinh thêm em bé, lo ngại khối u có thể ảnh hưởng đến việc mang thai nên quyết định đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để được khám, điều trị. Tại đây, sau quá trình khám, phát hiện khối u xơ có kích thước 52x50x54mm, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định áp dụng phương pháp nút mạch khối u xơ để có thể loại bỏ được khối u xơ mà không cần phẫu thuật và

Loại bỏ khối u xơ mà không cần phẫu thuật

giữ lại tử cung như mong muốn của bệnh nhân. Sau khoảng hơn 1 giờ can thiệp, ca nút mạch u xơ tử cung đã diễn ra thành công trong sự phấn khởi và hạnh phúc của chị N.T.N và gia đình. Hiện chị N.T.N đã ra viện, sức khỏe ổn định. Chị chia sẻ: Ban đầu khi phát hiện khối u to hơn trước, tôi cũng có chút lo lắng nhưng sau khi được các bác sĩ tư vấn, tôi cũng yên tâm hơn và đăng ký thực hiện kỹ thuật nút mạch u xơ tử cung. Thực hiện phương pháp này, tôi không phải gây mê, gây tê. Thời gian can thiệp nhanh. Sau 2 ngày điều trị tôi đã được ra viện, sức khỏe tốt. Không thời gian đi lại, chi phí nên tôi rất phấn khởi.

Nút mạch điều trị u xơ tử cung trên hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền

DSA là phương pháp điều trị tiên tiến, lần đầu tiên được triển khai tại Thái Bình. So với những phương pháp phẫu thuật trước đây, nút mạch điều trị u xơ tử cung có nhiều ưu việt hơn. Bác sĩ Nguyễn Đức Tuynh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, người trực tiếp thực hiện nút mạch điều trị u xơ tử cung chia sẻ: U xơ tử cung là khối u tử cung lành tính, các khối u không nguy hiểm thường không gây ra triệu chứng. Tuy nhiên, khối u lớn thường gây ra chảy máu tử cung bất thường, đau vùng chậu, cảm giác nặng, các triệu chứng về đường tiêu hóa, đường ruột và các biến chứng khi mang thai. Trước đây, điều trị u xơ tử cung thường phải can thiệp mổ cắt hoàn toàn tử cung hoặc nội soi. Tuy nhiên, các phương pháp

này có những hạn chế như sẹo to, nguy cơ tai biến cao, phải cắt bỏ tử cung người phụ nữ sẽ không còn cơ hội mang thai. Ưu việt nút mạch u xơ tử cung là người bệnh không phải chịu phẫu thuật xâm lấn vào trong ổ bụng mà chỉ đi đường nhỏ ở động mạch vào động mạch tử cung. Dựa trên nguyên lý ứng dụng phát triển của u xơ, các bác sĩ sẽ đưa một ống thông nhỏ qua động mạch đùi vào động mạch tử cung cấp máu cho khối u và bơm các chất gây tắc mạch. Các chất này sẽ nhanh chóng làm tắc động mạch nuôi u. U xơ không được nuôi dưỡng sẽ thiếu dinh dưỡng, không phát triển, hoại tử vô trùng và teo nhỏ dần theo thời gian tạo thành vết sẹo. Khi thực hiện phương pháp này, bệnh nhân không mất máu, bảo toàn nguyên vẹn tử cung, tăng khả năng có em bé sau điều trị, điều này có ý nghĩa rất lớn với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

U xơ tử cung thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nếu được phát hiện sớm sẽ chữa khỏi rất dễ dàng. Song ở một số trường hợp được điều trị muộn có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm. Để phát hiện, điều trị kịp thời bệnh u xơ tử cung, phụ nữ nên chủ động đi kiểm tra sức khỏe định kỳ; nếu phát hiện có các dấu hiệu bất thường cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa.

HOÀNG LÃNH



Điều trị u xơ tử cung cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.